

โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไม่ยาก!

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ย. 2557

ความรู้ด้านศาสตร์ตะวันออก ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตัวช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีที่ว่าด้วย โหงวเฮ้ง

**ความรู้ด้านศาสตร์ตะวันออก ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตัวช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีที่ว่าด้วย โหงวเฮ้ง**

การประสบความสำเร็จ นอกจาก **โอกาสและการกระทำแล้ว** ตามความเชื่อของคนจีน **โหงวเฮ้ง** ก็มีส่วนสำคัญที่เกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จเช่นกัน นั่นเพราะโหงวเฮ้งเป็นด่านแรกของรูปลักษณ์ภายนอกที่บ่งบอกถึงชะตาชีวิตในภาพรวมได้ ทุกคนมีความสวย-หล่อต่างกัน เช่นเดียวกับโหงวเฮ้งที่ไม่ได้มีดีกันทุกคน **การศัลยกรรมจึงเกิดขึ้น** เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างสมดุลบนใบหน้า สร้างโหงวเฮ้งที่ดี ส่งผลดีต่อความรู้สึก

จากความน่าสนใจดังกล่าว **นานมีบุ๊คส์** จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ **อ่านคนจากใบหน้า อาวุธลับธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ** โดยเชิญ **อาจารย์ ชวิษพงษ์ ฐนิตลิมปะพงศ์** **ปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์โหงวเฮ้งและฮวงจุ้ย** มาแบ่งปันความรู้ พร้อมเปิดตัวหนังสือ ในชื่อ **โหงวเฮ้ง อมตะวิธีแห่งการรู้จักผู้คน** เพื่อการรู้จักพิจารณาคน เลือคบคน และเสริมสร้างชีวิตตนเองให้ดีขึ้น ขอมูลดี ๆ

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ อาจารย์บอกว่า การทำศัลยกรรม **สร้างโหงวเฮ้งที่ดีให้กับใบหน้าได้** เช่น **จมูก** หากโด่ง แปลว่ามีความคิดสร้างสรรค์แต่สูงเกินไปก็เป็นหมาย โดดเดี่ยว ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่งงาน **การทำดวงตาจะเล็กหรือใหญ่** ไปก็ส่งผลกระทบต่อชะตาชีวิต เปรียบได้กับในชีวิตจริง หากป่วยเป็นโรคตา ไม่ว่าจะต้อลมหรือต้อเนื้อ วิธีการรักษาคือให้ลอกต้อออก ถึงจะทำไหมมองเห็นชัดขึ้น **ใบหู** หากขอบหูชั้นนอกขนานกับขอบหูด้านใน หูเรียว ไม่ใหญ่ หมายถึงเป็นคนขยันและอดทน **แก้ม** ถ้าแก้มทางขวามีมากกว่าทางซ้าย หมายถึงจะมีบิรวารหรือผู้คอยให้ความช่วยเหลือเป็นผู้หญิงมากกว่า ขณะที่แก้มซ้ายเยอะว่า หมายถึง บิรวารหรือผู้คอยให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ชายมากกว่า **ริมฝีปาก** บอกถึงทรัพย์สินเงินทอง หากริมฝีปากหนาสวยได้รูป ก็จะเพิ่มทรัพย์สินเงินทองให้มากขึ้น ปิดท้ายกันที่ **เส้นผม** คือความรุ่มรวยในชีวิต ยิ่งมากยิ่งรุ่มรวย ควรให้ผมเป็นสีเข้มไว้

ดังนั้น การปรับโหงวเฮ้งถ้าทำถูกทางก็จะส่งผลดี ถ้าทำผิดพลาดอาจโชคร้าย จึงต้องคิดให้รอบคอบหากจะเปลี่ยนอะไร เพราะการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างควรอยู่ที่ความพอดี และพอใจในสิ่งที่มี

ภายในงานสัมมนาฯ มีการกล่าวถึง **อวัยวะที่ได้รับการทำศัลยกรรมมากที่สุด** นั่นคือ **จมูก** เพราะเป็นการปรับโหงวเฮ้งที่ง่ายและเห็นผลชัดเจนที่สุด สื่อถึงลักษณะใบหน้าที่บ่งบอกว่า ใบหน้าเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน **ส่วนตัวบุคคลนั้นจะสามารถฟันฝ่าวิกฤติไปได้หรือไม่ ให้พิจารณา 3 ส่วน** ได้แก่ **ดวงตา** ไขว่เรื่องทรัพย์สิน ถ้าดวงตาสดใสเป็นประกาย ต่อให้มีวิกฤติทางการเงินอย่างไร ก็สามารถผ่านไปได้ **30% หนาปาก** ถ้าหนาปากสดใส ไม่มีรอยดำ หรือรอยแดงคล้ำ ก็จะสามารถฟันฝ่าวิกฤติปัญหาไปได้ ส่วนสุดท้ายคือ **การเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมด** เช่นการลุก การนั่ง หรือการเดิน ควรรักษาให้อยู่ในระดับปกติ ไม่เชื่องช้าให้ร่างกายกระฉับกระเฉง ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมา

แม้เกิดวิกฤติรุนแรงขนาดไหนก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้

นี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลน่าสนใจ, หากอยากรู้จักตัวเองและคนใกล้ตัวมากขึ้น
ติดตามต่อได้ในหนังสือ *โหงวเฮง อมตะวิธีแห่งการรู้จักผู้คน*

ชนิดดา บุญครอง

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์](#)